

รายละเอียดองค์ประกอบการติดตาม/ประเมินผล

องค์ประกอบการติดตาม		ระดับการประเมิน		
		ต่ำกว่ามาตรฐาน	มาตรฐาน	สูงกว่ามาตรฐาน
๑.	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ปกติ (Function Base) ตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ งานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
๑.๑	การอำนวยความสะดวกเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน	๑. เมื่อราษฎรมีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่บ้านไม่มีการไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ๒. ไม่มีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านออกตรวจตรา	๑. เมื่อมีการแย้งเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ๑.๑ กรณีความขัดแย้งเป็นเรื่องระหว่างบุคคล ได้ดำเนินการประนีประนอมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ๑.๒ กรณีความขัดแย้งมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ๒. จัดชุดรักษาความปลอดภัย ออกตรวจตราอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	๑. สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้สำเร็จ ๒. รายงานผลการไกล่เกลี่ยให้นายอำเภอทราบ ๓. สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านกฎหมาย แก่ราษฎรได้ ๔. จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ออกตรวจตรามากกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ และเฝ้าระวัง ตักเตือนกลุ่มเสี่ยงและบุคคล ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ ดื่มแล้วขับ ไม่ให้ขับชื้อนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาล หรืองานประเพณี
๑.๒	การสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในท้องที่	๑. เข้าร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนานาน ๆ ครั้ง ๒. ชาวการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้าน ๓. สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน	๑. จัดประชุมกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีอย่างน้อยปีละ ๓ - ๔ ครั้ง ๒. ส่งเสริมให้ราษฎรเข้าประกอบกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ๓. ร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสำคัญของหมู่บ้านทุกครั้ง	๑. นำราษฎรเข้าประกอบกิจกรรมทางศาสนาเป็นประจำมากกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ ๒. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านร่วมกับราษฎร ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านอยู่เสมอ ๔. ส่งเสริมการออกกำลังกาย มีกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
๑.๓	การรับฟังปัญหา นำความเดือดร้อนหรือความต้องการที่จำเป็นของประชาชนแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ราษฎรมาแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ไม่ตอบสนอง หรือนิ่งเฉย ๒. ไม่รายงานปัญหาความเดือดร้อนให้นายอำเภอทราบ ๓. ไม่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๑. รับฟังปัญหาของราษฎรที่มาแจ้งต่อตน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่าเป็นปัญหาระหว่างบุคคล หรือเป็นปัญหาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือไม่ ๒. นำความเดือดร้อนหรือความต้องการที่จำเป็นของราษฎรแจ้งต่อ คณะกรรมการหมู่บ้าน และรายงานให้นายอำเภอทราบ	๑. สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ราษฎร ๒. กรณีเกินขีดความสามารถของตนหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบการติดตาม		ระดับการประเมิน		
		ต่ำกว่ามาตรฐาน	มาตรฐาน	สูงกว่ามาตรฐาน
๑.๔ การช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ บำบัดปกป้องภัยพิบัติ ภัยอันตรายสาธารณะ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	<p>๑. ไม่มีการนำราษฎรช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์</p> <p>๒. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้น ไม่รายงานนายอำเภอทราบ</p> <p>๓. ไม่มีการช่วยเหลือบรรเทาภัยเบื้องต้น</p> <p>๔. ไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้า</p>	<p>๑. นำราษฎรช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้าน</p> <p>๒. หากมีสาธารณภัยเกิดขึ้นเร่งช่วยเหลือ บรรเทาภัยเบื้องต้น</p> <p>๓. รายงานเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้คณะกรรมการหมู่บ้าน และนายอำเภอทราบ</p> <p>๔. จัดให้มีสัญญาณเตือนภัยในหมู่บ้าน</p>	<p>๑. เป็นผู้นำราษฎรในการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ ในหมู่บ้านของตน และพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>๒. เมื่อมีเหตุสาธารณภัย สามารถระดมราษฎรช่วยกันบำบัด ปัดป้องภัยพิบัติ หากเกินขีดความสามารถ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ</p> <p>๓. มีการวางแผนป้องกันสาธารณภัยของหมู่บ้านตนเอง</p>	
๑.๕ จัดประชุมราษฎร และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นประจำทุกเดือน	- จัดประชุมปีหนึ่ง ๆ น้อยกว่า ๑๒ ครั้ง	- จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง และมีจดบันทึกการประชุมและส่งสำเนารายงานการประชุมให้นายอำเภอทราบทุกครั้ง	- จัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง และกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านทราบ ก็เรียกประชุมได้เพิ่มเติม	
๑.๖ รายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านให้ทางราชการทราบ	<p>๑. ไม่ทราบเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน</p> <p>๒. ไม่รายงานเหตุการณ์ไม่ปกติ ให้นายอำเภอทราบ</p>	- มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้าน รายงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านและนายอำเภอทราบทุกครั้ง	<p>๑. มีการเฝ้าระวังหรือติดตามเหตุการณ์ไม่ปกติในหมู่บ้าน และแจ้งให้หมู่บ้านข้างเคียงทราบ</p> <p>๒. รายงานให้คณะกรรมการหมู่บ้านและนายอำเภอทราบทุกระยะ</p> <p>๓. แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ไม่ปกติ โดยร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านได้สำเร็จ</p>	
๑.๗ อำนวยความสะดวกบริการแก่ประชาชน และประสานงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่	<p>๑. ไม่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรณีประชาชนมีความเดือดร้อน จำเป็นที่ต้องขอรับบริการ</p> <p>๒. ไม่สามารถประสานงานร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ประชาชนมีความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ สามารถบริการอำนวยความสะดวกและประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการแก่ประชาชนเป็นอย่างดี</p> <p>๒. สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านและประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. ให้ความเอาใจใส่ประชาชนสอบถามความทุกข์สุข บริการอำนวยความสะดวก กรณีประชาชนต้องการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ และทำงานบริการเชิงรุก</p> <p>๒. เป็นผู้นำด้านการประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและผู้นำท้องถิ่น ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน</p> <p>๓. สืบรวจและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ หรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนในพื้นที่</p>	

องค์ประกอบการติดตาม		ระดับการประเมิน		
		ต่ำกว่ามาตรฐาน	มาตรฐาน	สูงกว่ามาตรฐาน
	๑.๘ อบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ ความเข้าใจในข้อราชการ กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ นโยบายรัฐบาล กระทรวง และจังหวัด อำเภอ	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ข้อราชการ แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด อำเภอ - ขาดการชี้แจง ระเบียบ กติกา ข้อบังคับของหมู่บ้าน ให้ราษฎรทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ราษฎร ต้องปฏิบัติ ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อราชการหรือแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวง จังหวัด หรืออำเภอ ผ่านหอกระจายข่าว หรือที่ประชุมทุกเดือน ๓. มีป้ายประกาศ ระเบียบ กติกาข้อบังคับของหมู่บ้านให้ราษฎรทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ชี้แจงราษฎรในหมู่บ้าน จนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ข้อราชการแนวนโยบายเป็นอย่างดี และปฏิบัติตนโดยไม่ฝ่าฝืนระเบียบ กฎหมาย ๒. ประชาชนในหมู่บ้านทราบและให้ความร่วมมือในการรักษา กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหมู่บ้าน
๒.	ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ (Agenda Base) นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี			
	๒.๑ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการชี้แจงหรือสร้างการรับรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. มีการทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาปฏิบัติ ๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ๒. มีการขยายผลให้ประชาชนในหมู่บ้านนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ๓. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ
	๒.๒ การดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. เป็นแกนนำ/ส่งเสริม/ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง/เดือน ๒. ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. เป็นแกนนำ/ส่งเสริม/ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมและการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน ๒. สามารถเผยแพร่ความรู้โครงการจิตอาสาพระราชทานให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๓. ต่อยอดการดำเนินการของจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และภารกิจในอำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ๔. สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน

องค์ประกอบการติดตาม		ระดับการประเมิน		
		ต่ำกว่ามาตรฐาน	มาตรฐาน	สูงกว่ามาตรฐาน
๒.๓	การป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- ไม่มีการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	- มีมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสามารถเป็นแบบอย่างให้พื้นที่อื่นได้
๒.๔	การป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล (หมู่บ้านมั่นคงปลอดภัย)	๑. มีการค้ำมนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ผู้ปกครองท้องที่ไม่ทราบ ๒. ไม่มีการรายงานเหตุการณ์การค้ำมนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้นายอำเภอทราบ ๓. ปล่อยปละละเลย ให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน หรือเข้ามาประกอบอาชีพในหมู่บ้าน	๑. มีการตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ โรงแรม โรงงาน มิให้ใช้แรงงาน บังคับใช้แรงงานหรือวิธีการอื่นใด ในลักษณะค้ำมนุษย์ หรือใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ๒. มีการป้องปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อยู่เสมอ ๓. มีการตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านว่าเป็นบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือเข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายอยู่เสมอ ๔. มีการเฝ้าระวัง และรายงานเหตุการณ์ค้ำมนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพลบ่อนการพนัน ให้นายอำเภอทราบอยู่เสมอ	๑. สามารถบูรณาการผู้ประกอบการกับหน่วยงานในพื้นที่ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และผู้มีอิทธิพลเป็นอย่างดี • ไม่มีการค้ำมนุษย์ • ไม่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย • ไม่มีผู้มีอิทธิพล • ไม่มีบ่อนการพนัน • ไม่มีการทวงหนี้ผิดกฎหมาย ๒. สามารถจัดระบบป้องกันมิให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือมิให้แรงงานต่างด้าว หรือบุคคลหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านเป็นอย่างดี ๓. จัดระเบียบสังคมสังคมแบบบูรณาการ จุดเน้นสถานบริการ หอพัก ร้านเกมส์อินเทอร์เน็ต
๒.๕	การดำเนินการส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านมั่นคง)	๑. ไม่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีการบูรณาการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานภายในหมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน ๓. ไม่มีการกำหนดแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับหมู่บ้าน	๑. มีการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ๒. คณะกรรมการหมู่บ้านมีการบูรณาการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานภายในหมู่บ้าน ร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน ๓. มีการกำหนดแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑. เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” โดยมีการพัฒนาหมู่บ้านในทุกมิติ และยั่งยืน (Inclusive Growth Village) ทั้งด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และการลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ๒. สามารถใช้แนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพก่อให้เกิดรายได้ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจในระดับฐานราก ทำให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพ

<p>๒.๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด (หมู่บ้านมั่งคั่ง ปลอดภัยจากยาเสพติด)</p>	<p>๑. ปล่อยปลະລະเลย ให้มีผู้ติด ผู้เสพ ผู้จำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่</p> <p>๒. ไม่รายงานปัญหายาเสพติดให้ นายอำเภอทราบ</p> <p>๓. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือประชาคมเพื่อค้นหา ผู้ติด ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติด</p> <p>๔. ไม่ติดตาม เอาใจใส่ผู้ติด ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผ่านการบำบัด ผู้พันโทษ</p>	<p>๑. มีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด</p> <p>๒. หากมีปัญหายาเสพติดในพื้นที่ มีผู้เสพ ผู้จำหน่าย รายย่อย ผู้ค้ารายใหญ่ รายงานให้นายอำเภอทราบ</p> <p>๓. มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหรือประชาคมเพื่อ วางกฎเกณฑ์ กติกา ในการแก้ไขปัญหา ผู้ติด ผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดทุกเดือน</p> <p>๔. มีการนำผู้ติด ผู้เสพ เข้ารับการบำบัด รักษา</p> <p>๕. มีการติดตามเอาใจใส่ผู้ผ่านการบำบัด รักษาหรือพันโทษ จากคดียาเสพติด</p>	<p>๑. หมู่บ้านจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดอยู่ ตลอดเวลา</p> <p>๒. สามารถลดปัญหายาเสพติดจนทำให้หมู่บ้านปลอดภัย จากยาเสพติด</p> <p>๓. มีกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเด็ก เยาวชน เช่นการกีฬา การส่งเสริมอาชีพ ดนตรี กิจกรรมเชิงบวก</p> <p>๔. มีกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มจิตอาสา เป็นแกนนำใน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือปัญหาสังคม อื่นๆ</p> <p>๕. ติดตามช่วยเหลือผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่าน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่</p> <p>๖. เป็นหมู่บ้านสีขาว ปลอดภัยจากยาเสพติด</p>
<p>๒.๗ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน</p>	<p>๑. มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความประมาทหรือเมาสุรามากกว่าปีที่ ผ่านมา</p> <p>๒. มีจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความ ประมาทหรือเมาสุรามากกว่าปีที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความประมาทหรือ เมาสุราเท่ากับปีที่ผ่านมา</p> <p>๒. มีจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ เกิดจากความประมาทหรือเมาสุราเท่ากับที่ผ่านมา</p>	<p>๑. มีจำนวนอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากความประมาทหรือ เมาสุราน้อยกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>๒. มีจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่ เกิดจากความประมาทหรือเมาสุราน้อยกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>๓. มีการซ่อมแซมจุดเสี่ยง จุดอันตรายในหมู่บ้าน หรือแจ้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข</p>
<p>๓. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นที่ (Area Base) ตำบล หมู่บ้าน หรือการบูรณาการ การปฏิบัติงานในพื้นที่ของหลายหน่วยงาน</p>			
<p>๓.๑ การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่</p>	<p>๑. ปล่อยปลະລະเลย ให้มีปัญหามลพิษใน พื้นที่</p> <p>๒. ไม่รายงานเหตุให้นายอำเภอทราบ</p> <p>๓. เกิดปัญหามลพิษมาก</p>	<p>๑. หมู่บ้านจัดตั้งกฎ กติกา เพื่อป้องกันมิให้มีการสร้าง มลพิษในพื้นที่</p> <p>๒. มีการชี้แจงผลเสียที่เกิดจากปัญหามลพิษ</p> <p>๓. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษ</p> <p>๔. รายงานเหตุการณ์ให้นายอำเภอทราบทุกระยะ</p>	<p>๑. ประชาชนมีความเข้าใจถึงผลเสียของปัญหามลพิษ</p> <p>๒. ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ให้มีปัญหามลพิษ ในพื้นที่</p>
<p>๓.๒ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ และทรัพยากรที่สำคัญ</p>	<p>๑. ปล่อยปลະລະเลย ให้มีการบุกรุกหรือ ทำลายทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรที่ สำคัญของชาติ เช่น หิน ดิน ทราย แร่ ฯลฯ</p> <p>๒. ไม่รายงานให้นายอำเภอทราบ</p>	<p>๑. มีการเฝ้าระวังมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าไม้ และ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ</p> <p>๒. รายงานเหตุที่เกิดขึ้นให้นายอำเภอทราบ</p>	<p>- จัดทำหรือสร้างระบบการป้องกันและเฝ้าระวังการบุกรุก ทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ</p>

องค์ประกอบการติดตาม		ระดับการประเมิน		
		ต่ำกว่ามาตรฐาน	มาตรฐาน	สูงกว่ามาตรฐาน
๓.๓	การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินของรัฐ	๑. ปล่อยปละละเลยให้มีการบุกรุกที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินของรัฐ ๒. ไม่รายงานเหตุให้นายอำเภอทราบ	๑. พบเห็นการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์หรือที่ดินของรัฐ รายงานให้นายอำเภอทราบ ๒. แจ้งหน่วยงานที่ครอบครองที่ดินทราบ ๓. ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายแก่ ผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์	- ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันดูแลป้องกันที่ดินสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน
๓.๔	การกำจัดขยะและการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน	๑. หมู่บ้านไร้ระเบียบรกรุงรังปล่อยให้ขยะตามถนน ทางน้ำ แหล่งน้ำ ศาสนสถาน ตลาด โรงเรียน หรือสถานที่ หมู่บ้านไร้ระเบียบรกรุงรังปล่อยให้ขยะตามถนน ทางน้ำ แหล่งน้ำ ศาสนสถาน ตลาด โรงเรียน หรือสถานที่ ชุมชนของราษฎร ฯลฯ ๒. ไม่ตักเตือนราษฎรที่ทิ้งขยะไม่ถูกที่	๑. รณรงค์ให้ราษฎรทุกครัวเรือนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครัวเรือนอยู่เสมอ ๒. รณรงค์ให้ราษฎรทิ้งขยะในภาชนะรองรับไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ ถนน ทางน้ำ แหล่งน้ำ ๓. รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทางน้ำ แหล่งน้ำ สนามกีฬา ศาสนสถานให้สะอาดอยู่เสมอ	๑. มีการบริหารจัดการขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. รณรงค์แต่ละครัวเรือนแยกประเภทขยะภายในบ้าน ๓. รณรงค์ลดปริมาณขยะเช่น งดใช้โฟม ถุงพลาสติก ๔. รณรงค์นำสิ่งของกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ๕. รณรงค์นำขยะแปรสภาพเป็นปุ๋ย ๖. หมู่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามปราศจากขยะสิ่งปฏิกูล
๓.๕	การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ * อำเภอสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เฉพาะแต่ละพื้นที่	๑. มีเหตุหรือมีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรไม่รายงานให้นายอำเภอทราบ ๒. ราษฎรร้องเรียนว่าไม่ดำเนินการหรือนิ่งเฉยต่อปัญหาความเดือดร้อน	๑. พบเหตุหรือปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรรายงานให้นายอำเภอทราบ ๒. ถ้าแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ให้ดำเนินการ แล้วรายงานให้นายอำเภอทราบ ๓. บันทึกข้อมูล เหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดปัญหา	- สามารถแก้ไขปัญหาได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำแผนรองรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในทุก ๆ ด้านหรือทุกมิติ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

หมายเหตุ มาตรฐาน : หมายถึง มีการปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน พึงกระทำหรือตามความคาดหวังของสังคม
 สูงกว่ามาตรฐาน : หมายถึง มีการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากขึ้น
 ต่ำกว่ามาตรฐาน : หมายถึง ไม่มีการปฏิบัติ หรือปฏิบัติต่ำกว่าความคาดหวังของสังคม

ทั้งนี้ สามารถ Download แบบติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรายละเอียดองค์ประกอบการติดตาม/ประเมินผล ได้ที่ <http://multi.dopa.go.th/pab>

ไปที่หนังสือราชการ หัวเรื่องหนังสือสั่งการ